

แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายดำเนินงาน		ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บาท)			ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุงบประมาณเป็นหน่วย : บาท)				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	ปริมาณ งาน	งบบูรณาการ	งบ ส่วนราชการ	รวม งบประมาณ				ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑	การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	คน	๑๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	บุคลากรในสังกัดร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลเพื่อต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	๑๙ คน	บุคลากรในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต แสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และพร้อมยื่นหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	/	/	/	/	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร		
๒	กิจกรรมการตั้งปณิธานความดีของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	คน	๑๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมการตั้งปณิธานความดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตนตามที่ตั้งปณิธานความดี ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑๙ คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเกิดการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มี จิต สาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมของบุคลากรในสังกัด	/	/	/	/	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร		
๓	การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ และระเบียบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน	คน	๑๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ	๑๙ คน	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไร้อทุจริต โดยยึดถือปฏิบัติ ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และมี คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ	/	/	/	/	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร		
๔	โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	คน	๑๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	๑๙ คน	บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล โดยมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	/	/	/	/	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จังหวัดยโสธร		